



ที่ ขน ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๐๐

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ถนนพรหมประเสริฐ ขน ๑๗๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ขน ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๗๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดชัยนาท ได้แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นดังกล่าว รวมถึงมีการแอบอ้างในการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือในการเข้ารับการเยียวยา กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงได้แจ้งการดำเนินการเพื่อป้องกันการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้ทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดชัยนาทพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ขอรับการประเมินผลงานเป็นผู้ผ่านการประเมินได้ และเรียกรับผลประโยชน์ที่มีชอบจากการดำเนินการดังกล่าวหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โดยหากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรือ สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ทราบ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็วและดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดในกรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

/๒) กรณี....

(๒) กรณีการเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษนั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้กำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปไว้อยู่แล้ว กรณีนี้ถือเป็นกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตามสิทธิที่พึงมีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ดังนั้น ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจึงไม่ควรหลงเชื่อการแอบอ้าง และการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

๒. กรณีพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์แอบอ้างและเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และรายงานประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที มนตรีวัต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๖๓๘๐
โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๖๖๐๓

คณะกรรมการบริหารความมั่นคงฯ
รับเลขที่ ๑๗๕
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
รับเลขที่ ๒๗๕
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๐

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นดังกล่าว รวมถึงมีการแอบอ้างในการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือในการเข้ารับการเยียวยา กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น จึงขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ขอรับการประเมินผลงานเป็นผู้ผ่านการประเมินได้ และเรียกรับผลประโยชน์ที่มีชอบจากการดำเนินการดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โดยหากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ทราบ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว และดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดในกรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

(๒) กรณีการเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษนั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้กำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปไว้อยู่แล้ว กรณีนี้ถือเป็นกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตามสิทธิที่พึงมีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ดังนั้น ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจึงไม่ควรหลงเชื่อการแอบอ้างและการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

/ ๒. กรณี...

๒. กรณีพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมแอบอ้างและเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
ในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และ
รายงานประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ก.เมืองพัทยา และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ทราบ
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันตธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

